
 

 
 
 
 
 
 
 

   

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 
๑. พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดผลการด าเนินการเกี่ยวกับ 

การปฏิ รู ปป ระ เทศและการด า เนิ นการต ามยุ ทธศาส ตร์ ชาติ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญ อธิบดีกรมควบคมุมลพษิ 

และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม 

 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศ

และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ในประเด็นสถานการณ์และนโยบายการจัดการขยะพลาสติก จากผู้แทน 

กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดงันี้ 

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดข้ึน ร้อยละ ๑๓.๙๗ 

ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด หรือ ๙,๖๐๐ ตัน/วัน พบว่า ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน  ๑๐๐ ตัน/วัน 

หรอืร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับปริมาณขยะพลาสติกในช่วงปี ๒๕๖๒ รวมถึงอัตราการเกิดขยะพลาสติก

เพิ่มข้ึนจาก ๙๖ กรัม/คน/วัน เป็น ๑๓๙ กรัม/คน/วัน เนื่องจากมาตรการ Work from Home  

และมาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ท าให้ประชาชนต้องส่ังอาหารกลับไป

รบัประทานท่ีบ้านและใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) เพิ่มมากข้ึน 



 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจัดการขยะพลาสติกในประเทศ  

    กรมควบคุมมลพิษได้จัดท า Roadmap การจัดการขยะ

พลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ

รบัทราบ เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 

๑(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  

เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยมีผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

     (๑) กลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเป็นประธาน คณะท างานสนับสนุน

การบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน ๓ ชุด 

   (๒) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap Seal) 

ผู้ผลิตน้ าดื่มรายใหญ่ 

   (๓) การเลิกใช้ไมโครบีดส์จากพลาสติก 

   (๔) การลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดบาง 

   (๕) การลดและเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร  

แก้วพลาสติกขนาดบาง และหลอดพลาสติก 

  (๖) จัดท ามาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการ

บริการส่งอาหาร (Food Delivery) 
  (๗) ส่งเสริมให้มกีารคัดแยกขยะพลาสติกจากการใช้
บริการส่งอาหาร (Food Delivery) เพื่อน ากลับไป 

รีไซเคิลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ภายใต้โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ 

เมื่อคุณหมนุเวียน 

 (๘) การพัฒนากฎหมายเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้

ครั้งเดียว ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

ขณะนี้ กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการ ปริมาณและประเภทการน าเข้า 

เศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร และการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูปริมาณเศษพลาสติกในประเทศจากสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า

เพื่อใช้ประกอบการหารือแนวทางเลือกด้านเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ตามมติคณะอนุกรรมการบริหาร

จัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในเบ้ืองต้นก าหนดเป็น 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

    

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การด าเนินการท่ีส าคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

มาตรการการน าเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ  

๑) ไม่ออกใบอนุญาตใหม่ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ สามารถน าเข้า

มาได้เฉพาะใบอนุญาตท่ียังมโีควตาอยู่เท่านั้น (ส้ินสุดเดือนกันยายน 

๒๕๖๓) 

๒) ร่วม กับกรมศุลกากรและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ตรวจตู้สินค้า และบันทึกรายละเอียดผ่านระบบการอนุญาตน าเข้า

เศษพลาสติก 

๓) ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดท าร่าง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่ าด้ วยการน าเศษพลาสติกเ ข้ามา ใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๔) จัดท าระบบการอนุญาตน าเข้าเศษพลาสติก โดยมีกลไกการแจ้ง

การน าเข้าราย Shipment และการตรวจสอบต้นทางและปลายทาง  
๕) รอนโยบายเ ก่ียว กับมาตรการการน า เข้ า เศษพลาสติ ก 

จากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

 

ข้อเสนอแนะ 

 แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ

เก่ียวกับการจัดการขยะของหน่วยงาน

ราชการควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ข้อมลูเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการ

ขยะควรเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกัน  

หรอืเป็นข้อมลูในลกัษณะท่ีเป็น Big Data 

 ควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา

มลพิษท่ีแหล่งก าเนิด   

๒. รับทราบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

    มตทิีป่ระชมุ : ที่ประชุมรับทราบการด าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา ดังนี ้

 
๑) คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

คณะอนุกรรมาธิการได้มกีารประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

อุทยานแห่งชาติ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีอ่ยู่ติดเขตอุทยานแห่งชาติ แผนบริหารขีดความสามารถในการรองรับ

ของพื้นที่ (Carrying Capacity) ของอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาต ิโดยเชิญผู้อ านวยการส านกัอุทยานแหง่ชาต ิ

เข้าร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกรณีดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

- ควรมีการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

- ควรมกีารเตรียมความพร้อมที่จะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง - ขนุน้ านางนอน 
เนื่องจากในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ภาพยนตร์เรื่องที่เก่ียวกับกรณีที่มีเยาวชน จ านวน ๑๓ คน (๑๓ หมปู่า) เข้าไปติดอยู่ในถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน 

จะถูกเผยแพร่ในต่างประเทศ หากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้รับความนิยมอาจมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 

ไว้อย่างชัดเจน  

- ควรมีการปรับปรุงระบบการจองที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมมากขึ้น   

 



 

 
 
 
 
 
 
 

๒ )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม า ธิ ก า ร พิ จ า ร ณ า ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง  

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุม  ครั้ ง ท่ี ๑๑/๒๕๖๔  

วัน อังคารท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ )  

โดยเชิญผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

มาให้ข้อมูลเก่ียวกับร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล  

ในเขตพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน พ.ศ. . . .. ประเด็นปัญหาของการด าเนินการ 

เรื่องดังกล่าวคือ ยังไม่ทราบก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ท่ีชัดเจน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ข้ันตอนต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พื ช  

จะมีหนังสือแจ้งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ 

เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป แต่ยังไม่สามารถ

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ เนื่องจากเมื่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องน าส่งไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาร่างอีกครั้ ง  

ซึ่ งไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด โดยคณะอนุกรรมาธิการ 

จะจั ดท า เป็ นรายงานผลการพิ จ ารณาศึ กษา เสนอต่ อ

คณะกรรมาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งไปยังอธิบดี 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม  

คณะอนุกรรมาธิการอยู่ ระหว่างการจั ดท า (ร่ าง) รายงาน 

การพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยจะน าข้อมูลท่ีได้รับจาก 

การเชิญเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม และผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซ เรื อนกระจก  มา ร่ ว มประชุ ม กับคณะกรรมาธิ กา ร  

ในวันอังคารท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มาประกอบ 

การพิจารณาการจัดท า (ร่าง) รายงานดังกล่าว 

 

 

 

 

๓. ก าหนดวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป  

         คณะกรรมาธิการได้มีมติก าหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการ 

ครั้งต่อไป (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ในวันอังคารท่ี ๕ ตุลาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐นาฬิกา  

 

 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

วุฒิสภา  

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๒ – ๓ /โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๖๓ 
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